



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๒๐๘ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กรรมการ
นายภุมรินทร์ อ่องสุข	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายเอกชัย คงเพ็ญ	กรรมการ

นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นางสาวศิริรัตน์	ตรีภุมมาภิรักษ์	กรรมการ
นายพันธ์ปิติ	เหรียญโมรา	กรรมการ
นางนิตติยา	คำสอาด	กรรมการ
นางสาวรัตนา	เกล็ดพรม	กรรมการ
นางสาววาสนา	ลักษณะนิตี	กรรมการ
นางสาวแววตา	พันธ์งาม	กรรมการ
นายปรัชญา	ลาแพงดี	กรรมการ
นางสาวจิรวรรณ	จิรวรางกูร	กรรมการ
นางสาวยุภาลัย	เตียงนิต	กรรมการ
นางสาวอนุสรรา	ชั้นเงิน	กรรมการ
นายสัมฤทธิ์	เหมือนประโคน	กรรมการ
นางสาวรุ่งฤดี	นาห้วนิน	กรรมการ
นางสาวขวัญหล้า	ชัยชนะ	กรรมการ
นางสาววรรรดี	นพรัตน์	กรรมการ
นางกาญจณี	คมสัน	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกิตาทิพย์	ตันสิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒. ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหาร
๓. ประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานอธิการบดี
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยสุภกรกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม